

จรรยาบรรณการดำเนินงานธุรกิจ บริษัท เวลด์สตีลแพลเลต จำกัด

มุ่งมั่นในการรักษาจริยธรรม สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย
เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

จริยธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย:

ความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทจะคงไว้ซึ่งวิธีบริหารและปฏิบัติงานที่ตรงไปตรงมา โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งผู้บริหารและพนักงานจะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยเจตนาหรือหลอกลวงผู้อื่นโดยวิธีการบิดเบือนสารสนเทศ จะไม่เลือกปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหรือโดยวิธีการอื่นๆ รวมถึงจะแสดงคุณธรรมของตนและมีความกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้จะมีแรงกดดันให้ทำในสิ่งตรงกันข้าม จะยึดมั่นในหลักการมีคุณธรรมมีจริยธรรมในการดำเนินงาน

การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน

ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อบุคคลภายนอกหรือลูกค้า เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ต้องการ และให้ผู้บริหารและพนักงานหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญ หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้า และ/หรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่ในโอกาสที่เป็นช่วงเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม อีกทั้งจะทำได้เฉพาะเมื่อเห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่นำมาซึ่งความไม่เป็นธรรมต่อการตัดสินใจในธุรกิจ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้บริหารและพนักงานจะยึดมั่นต่อการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และจะร่วมกันปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการคิดค้นขึ้นของบุคลากรของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ผู้บริหารและพนักงานจะสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของบริษัท อย่างซื่อตรง โปร่งใสและถูกต้อง และผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในบริษัทในการหาผลประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งในเรื่องการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน

การให้ความคุ้มครองแหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัท จะคุ้มครองพนักงานหรือลูกค้าที่มีการให้ข้อมูลความซื่อสัตย์ โดยจะเก็บเป็นความลับ

การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

ต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ต้องมีความรับผิดชอบเรื่องการเปิดเผยข้อมูล โดยผู้บริหารต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

ต่อลูกค้า

บริษัทต้องดำเนินการทางธุรกิจกับลูกค้าด้วยเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการค้าทั่วไป

ต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้

บริษัทต้องแน่ใจว่ามีการปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงต่อเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้เงินกู้ยืม

ต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งด้วยวิธีมิชอบ เช่น การกล่าวหาในข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลลับโดยวิธีที่ไม่สุจริต

ต่อพนักงาน

บริษัท พึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ให้โอกาสการทำงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ รวมทั้งพึงดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการที่เหมาะสมมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

ต่อชุมชนและสังคม

บริษัท จะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อีกทั้งยึดมั่นในการเป็นพลเมืองดีปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน:

ปราศจากการข่มขู่และทำร้ายแรงงาน

บริษัท พึงมั่นใจว่าพนักงานจะไม่ข่มขู่หรือคุกคามทางด้านจิตใจ วาจา ทางร่างกายหรือถูกทำร้ายในรูปแบบอื่นๆ

ปราศจากการเลือกปฏิบัติ

บริษัท จะไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานด้วยเงื่อนไขของการมีเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ หรือลักษณะของบุคคลอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประสิทธิผลการทำงาน

ปราศจากการใช้แรงงานเด็ก

บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเด็กหรือเยาวชนต่างๆ ที่บังคับใช้ตามกฎหมาย

การได้รับค่าจ้างและชั่วโมงแรงงานที่เหมาะสม

บริษัท ปฏิบัติเรื่องชั่วโมงการทำงาน/ล่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าต้องทำงานล่วงเวลาต้องรวมไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ อย่างน้อย 1 วัน และจะจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อยเท่าค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

เคารพต่อเสรีภาพในการสมาคม

บริษัท จะเคารพต่อสิทธิทางกฎหมายในการสมาคมอย่างเสรีของพนักงาน

สุขภาพและความปลอดภัย:

บริษัท จะดำเนินการด้านสุขภาพและความปลอดภัยภายใต้กรอบปฏิบัติของบริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีลจำกัด [อ้างถึงกฎกระทรวงแรงงาน (1) เรื่องกฎมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ 2549 (2) เรื่องกฎมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่าง พ.ศ 2549 (3) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พ.ศ 2547]

สิ่งแวดล้อม:

บริษัท จะดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้การดูแลของบริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด [อ้างถึงการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004]